

## **Pagtulong sa lahat ng mga bata na ituloy ang kanilang hilig sa palakasan**

Tinatanggal ng Badyet 2024 ang mga hadlang sa pananalapi sa mga aktibidad sa palakasan at libangan upang matiyak na ang bawat bata ng Alberta ay may pagkakataong ituloy ang kanilang hilig sa palakasan.

Ang sports ay may mahalagang papel sa mga unang yugto ng buhay ng isang bata. Tinuturuan ang mga bata ng malusog na gawi at pangunahing mga kasanayan sa buhay tulad ng pagtutulungan ng magkakasama, pamumuno at pangako na nagtatakda sa kanila para sa tagumpay sa buhay.

Kung maipapasa ang Budget 2024, ang gobyerno ng Alberta ay magbibigay ng \$8 milyon sa Every Kid Can Play Program. Ang programa ay nag-aalis ng mga hadlang para sa mga pamilya sa Alberta sa buong lalawigan at ginagawang mas nakukuha at abot-kaya ang mga aktibidad sa palakasan at libangan ng mga bata.

"Ang mga pagkakataon sa palakasan at libangan ay dapat na abot-kaya at nakukuha para sa lahat, lalo na ang mga bata at kabataan. Isang mahalagang bahagi ng paglaki, ang palakasan ay nagtuturo ng pagtutulungan ng magkakasama, nagtatayo ng kumpiyansa at nagtataguyod ng malusog na pamumuhay na maaaring tumagal nang maayos hanggang sa pagtanda. Ipinagmamalaki ko na sinusuportahan ng gobyerno ng Alberta ang mga pamilyang may abot-kayang pagkuha sa isport, sa pamamagitan ng pagtiyak na ang programang Every Kid Can Play ay magagamit sa mga higit na nangangailangan."

*Joseph Schow, Ministro ng Turismo at Isport*

"Ang palakasan ay may mahalagang papel sa kapwa pisikal at mental na kapakanan ng mga bata. Lubos akong nalulugod na ang programang ito ay gagawing mas madali at mas

abot-kaya para sa mga bata na kumonekta sa kanilang mga kapantay, tagapagturo at komunidad sa malusog na paraan."

*Searle Turton, Ministro ng Mga Bata at Serbisyong Pampamilya*

"Napakahalaga para sa mga anak ng Alberta na magkaroon ng pagkuha sa abot-kayang mga paagkakataon sa palakasan at libangan. Natutuwa akong makita na kung paano ang Budget 2024 ay sinisira ang mga hadlang sa pananalapi para sa mga pamilya ng Alberta upang makuha ng kanilang mga anak ang mga paagkakataon na bubuo ng panghabambuhay na mga alaala at malusog na mga gawi."

*Nathan Neudorf, Minister of Affordability and Utilities*

Sa pamamagitan ng Every Kid Can Play Program, maaaring mag-aplay ang mga kwalipikadong pamilya sa KidSport Alberta para sa suporta upang mabawi ang pagpaparehistro ng kanilang mga anak sa mga aktibidad sa palakasan at libangan. Bukod pa rito, maaaring mag-aplay ang mga non-profit na organisasyong panlalawigan at komunidad para sa grant na pagpopondo upang madagdagan ang pagkuha sa mga programa sa palakasan at libangan. Noong nakaraang taon, namuhunan ang programa ng \$8 milyon para baguhin ang buhay ng mahigit 8,500 bata at kabataan habang sinusupportahan ang hanggang 50 programa sa antas ng komunidad na nakatuon sa bata at kabataan sa buong Alberta.

Ang pagsuporta sa mga adaptive na libangan at palakasan na organisasyon ay nagpapakita ng kapangyarihan ng palakasan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga bata ng Alberta na magkampeon sa pagsasama at ipakita sa mundo na ang palakasan ay para sa lahat. Tinutulungan ng mga organisasyong ito na ikonekta ang mga bata ng Alberta sa mga paagkakataon at karanasang nagbabago sa buhay na nagbibigay-inspirasyon sa kanila hanggang sa pagtanda.

*Ang Budget 2024 ay isang responsableng plano upang palakasin ang pangangalagang pangkalusugan at edukasyon, bumuo ng ligtas at sumusuportang mga komunidad, matalinong pamahalaan ang mga mapagkukunan ng lalawigan at isulong ang paglikha ng trabaho upang patuloy na mabuo ang mapagkumpitensyang kalamangan ng Alberta.*

## **Mabilis na mga katotohanan**

- Ang programang Every Kid Can Play ay bubuo sa tagumpay ng pamumuhunan ng gobyerno na \$4.5 milyon noong 2022 para sa programang Return to Play na idinisenyo upang hikayatin ang pakikilahok sa palakasan, pisikal na aktibidad at libangan para sa mga pamilyang may mga hadlang sa pananalapi.

## Kaugnay na impormasyon

- [KidSport Alberta](#)
- [Every Kid Can Play Program](#)

## Multimedia

- [Panoorin ang balitang pagpupulong](#)

## Mga katanungan sa media

**[Kevin Lee](#)**

587-785-4366

Kaliham ng Press sa Turismo at Palakasan